

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 năm 2024 trên địa bàn các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

Ngày 06/9/2024, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 04 cùng đoàn công tác đã tổ chức kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 năm 2024 trên địa bàn các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan. Tham dự Đoàn kiểm tra có lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Thành phần các huyện gồm đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan.

Sau khi kiểm tra thực tế một số hồ, đập thủy lợi, điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập úng, sự cố trên địa bàn các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan; nghe lãnh đạo các huyện báo cáo và ý kiến tham gia của các thành phần dự làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận như sau:

UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan đã chủ động, tích cực, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với bão theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 03/9/2024, Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 05/9/2024 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024. Tuy nhiên cường độ, hình thức thông tin, cảnh báo về cơn bão còn cần thiết phải được tăng cường hơn, một bộ phận Nhân dân còn có tâm lý chủ quan; các đơn vị đã có phương án ứng phó với cơn bão nhưng còn có nội dung chưa bảo đảm cụ thể, cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng hơn (*nhất là việc đánh giá cụ thể các trường hợp nhà tạm, nhà dột nát, nhà có nguy cơ cao sạt lở, ngập, ... cần thiết phải di chuyển để bảo đảm an toàn tại địa bàn các huyện Văn Quan, Văn Lãng*).

Để kịp thời triển khai công tác ứng phó với cơn bão, yêu cầu UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

1. Tiếp tục tập trung cao độ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 03/9/2024, Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 05/9/2024. Cụ thể hoá bằng kế hoạch, phương án ứng phó với bão bảo đảm cụ thể, chi tiết, rõ chủ thể, rõ trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác ứng phó với bão, phân công

lịch ứng trực cụ thể.

2. Huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo đối với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn về diễn biến, nguy cơ, ảnh hưởng cả về tần suất thông tin và đa dạng hoá bằng nhiều hình thức cụ thể, trực tiếp như thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội (hội nhóm zalo, fanpage, facebook...), tổ công nghệ số cộng đồng, tuyên truyền trực tiếp bằng xe lưu động...

3. Theo dõi thường xuyên, chặt chẽ diễn biến của bão qua các kênh thông tin để chủ động phương án ứng phó, trong đó lưu ý phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn (đối với công trình hồ, đập thủy lợi) và Sở Công Thương, các nhà máy thủy điện Thác Xăng, Bắc Khê, Bản Nhùng, Khánh Khê (đối với công trình thủy điện) trong kiểm tra, rà soát, tính toán, thông tin, triển khai phương án quản lý, điều chỉnh mực nước, vận hành xả lũ để chủ động điều tiết, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình hồ, đập thủy lợi, thủy điện và an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng hạ du theo đúng quy định, nhất là việc phối hợp, thông tin, cảnh báo kịp thời, đầy đủ khi các nhà máy thủy điện xả lũ.

4. Triển khai ngay việc kiểm tra, rà soát cụ thể các khu dân cư, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, rà soát cụ thể số lượng, tình trạng các ngôi nhà dột nát, không kiên cố, nguy cơ tốc mái, đổ sập để có phương án gia cố, che chắn, di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, trường hợp cần thiết cần phải quyết liệt cưỡng chế di dời. Tổ chức bố trí lực lượng ứng trực, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao.

5. Khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, thiết bị, máy móc sẵn sàng cho ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ động các phương án huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ, nhu yếu phẩm theo phương châm “*bón tại chỗ*” khi có tình huống xảy ra.

6. Yêu cầu UBND huyện Tràng Định: tập trung rà soát các phương án xử lý đề phòng trường hợp mưa lũ về với cường độ cao nguy cơ gây ngập lụt tại một số khu vực của thị trấn Thất Khê và khu vực lân cận. Khẩn trương di chuyển người dân tại điểm có nguy cơ sạt lở cao tại xã Kim Đồng, trường hợp cần thiết thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định; thiết lập biển cảnh báo, bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực xung quanh điểm sạt lở để bảo đảm an toàn, cảnh báo người dân khi di chuyển; chủ động nghiên cứu phương án xử lý về lâu dài để bảo đảm an toàn tại địa điểm này.

7. Yêu cầu UBND huyện Văn Lãng: khẩn trương thiết lập biển cảnh báo, bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực hai bên cầu ngầm Na Sầm để bảo đảm an toàn, kiên quyết không cho người dân di chuyển khi nước dâng ngập cầu.

8. Yêu cầu UBND huyện Văn Quan: khẩn trương thông tin, tuyên truyền, vận động người dân gia cố, cố định các lồng nuôi cá trên sông, hồ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản; đồng thời có biện pháp chủ động xử lý đối với các điểm ngập úng trên đoạn Quốc lộ 1B qua địa bàn để đảm bảo giao thông thông suốt.

9. Yêu cầu Sở Công Thương theo dõi chặt chẽ các nhà máy thủy điện Thác Xăng, Bắc Khê, Bản Nhùng, Khánh Khê trong kiểm tra, rà soát, tính toán, thông tin, triển khai phương án quản lý, điều chỉnh mực nước, vận hành xả lũ để chủ động điều tiết, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình thủy điện và an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng hạ du theo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần Đoàn kiểm tra;
- Huyện ủy, UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan;
- Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(NTA).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Hoàng Xuân Đồng**